

บาท/ดอลลาร์ภาคบ่ายอ่อนค่าเล็กน้อย, นักลงทุนยังไม่เชื่อมั่นทิศทางตลาด

*บาท/ดอลลาร์ภาคบ่ายแกว่งตัวในกรอบ โดยอ่อนค่าลงเล็กน้อยจากช่วงเช้า หลังจากความไม่เชื่อมั่นของนักลงทุน ต่อทิศทางเศรษฐกิจโลก ทำให้ยังขาดแรงหนุนให้สกุลเงินต่างๆ แข็งค่าได้ต่อเนื่อง

*สกุลเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่ปรับตัวขึ้นโดยส่วนใหญ่ในวันนี้ จากแรงซื้อคืนของผู้ลงทุนที่มีความหวังว่า ยุโรปจะดำเนินการครั้งใหม่เพื่อบรรเทาวิกฤติหนี้ของยุโรป แต่ความวิตกเกี่ยวกับยูโรโซน ก็ยังสกัดการแข็งค่าของสกุลเงินเอเชียไว้เช่นกัน

*วานนี้ นายเอวัลด์ โนวอดนี่ สมาชิกสภาบริหารธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) กล่าวว่า มีเหตุผลสนับสนุนการให้ใบอนุญาตดำเนินธุรกิจธนาคาร แก่กองทุนกลไกรักษาเสถียรภาพยุโรป(ESM) ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการต่อสู้กับวิกฤติ

*ปัจจัยดังกล่าวทำให้ยูโรดีดตัวขึ้น แต่แรงบวกได้แผ่วลงหลังจาก นายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบี คัดค้านแนวคิดดังกล่าว ส่งผลให้แรงซื้อคืนสกุลเงินในภูมิภาค ชะลอตัวลง

*ซีดีกรุประบุว่า โอกาสที่กรีซจะออกจากยูโรโซนในอีก 12-18 เดือนข้างหน้า เพิ่มขึ้นเป็น 90% แล้ว โดยระบุว่า มีความเป็นไปได้มากที่สุด ที่กรีซจะออกจากยูโรโซนภายใน 2-3 ไตรมาสข้างหน้า

*สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ยอดขายบ้านใหม่ในเดือนมิ.ย.ลดลงมากที่สุดในรอบกว่า 1 ปี และราคาม้านร่วงลงอีกครั้ง ซึ่งหนุนการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะผ่อนคลายมาตรการลงอีก เพื่อหนุนเศรษฐกิจ

*มีสัญญาณมากขึ้นว่า ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลก กำลังกระทบสกุลเงินในภูมิภาคเอเชีย และผู้กำหนดนโยบายทางการเงินในภูมิภาค จะเปิดกว้างมากขึ้น ต่อการเข้ามาตรการที่ผ่อนคลาย

*16.56 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.66/68 จาก 31.62/67 ช่วงเช้า
ขณะที่ในตลาด offshore อยู่ที่ 31.65/67 จาก 31.63/67 ช่วงเช้า

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 78.09/13 จาก 78.12/16 ช่วงเช้า

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2123/25 จาก 1.2140/43 ช่วงเช้า

"ช่วงบ่ายก็มีถอยลงมาตาม regional กับยูโร ตลาดยังแกว่งตามข่าวรายวัน เป็นหลัก คินนี้สหรัฐก็มีตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวเหมือนกัน ก็คงต้องรอดูว่าจะออกมาอย่างไร" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทในช่วงบ่ายอ่อนค่ากลับมาเล็กน้อย ตามทิศทางยูโรและสกุลเงินในภูมิภาค หลังจากที่ยพยายามแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นของการซื้อขาย โดยนักลงทุนยังไม่ต้องการที่จะเข้ามาเน้นสถานะด้านใดด้านหนึ่งอย่างชัดเจน เพราะปัจจัยภายนอกยังมีความไม่แน่นอนสูง

ขณะที่แรงซื้อดอลลาร์ช่วงปลายเดือนจากผู้นำเข้า ก็เป็นแรงหนุนให้ดอลลาร์ฟื้นตัวขึ้น เมื่อเทียบกับเงินบาทเช่นกัน

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้